

Thư chúc mừng Năm mới 2022

Năm 2021, toàn ngành khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo Việt Nam bắt tay vào triển khai các nhiệm vụ được giao tại các văn kiện của Đại hội XIII, Chiến lược phát triển kinh tế - xã hội 10 năm 2021-2030, Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2021-2025 trong điều kiện dịch bệnh Covid-19 vẫn tiếp tục tác động tiêu cực đến mọi mặt của đời sống. Nhiều hiệp định thương mại tự do thế hệ mới cũng bắt đầu có hiệu lực, trong đó có các cam kết của Việt Nam về thực thi quyền sở hữu trí tuệ và hàng rào kỹ thuật trong thương mại, đòi hỏi chúng ta phải đẩy nhanh tiến độ nội luật hóa các cam kết này. Các công nghệ cốt lõi của cuộc Cách mạng công nghiệp lần thứ tư ngày càng tác động mạnh mẽ đến tất cả các lĩnh vực của đời sống kinh tế - xã hội đất nước, đặc biệt trong điều kiện giãn cách để phòng, chống dịch bệnh. Thiên tai, sự cố môi trường, dịch bệnh ngày càng thường xuyên và nghiêm trọng. Cạnh tranh giữa các nước lớn về công nghệ ngày càng rõ nét.



Trong điều kiện đó, Bộ Khoa học và Công nghệ đã phối hợp với các bộ, ban, ngành, địa phương nỗ lực hoàn thành tốt các nhiệm vụ được giao, đạt được nhiều thành tựu, vượt qua nhiều khó khăn, thách thức. Tuy vậy, nhiệm vụ trong năm 2022 và các năm tiếp theo của toàn ngành vẫn hết sức nặng nề. Chúng ta cần xác định rõ những công nghệ trọng điểm cần ưu tiên phát triển dựa trên thế mạnh, thực tiễn của Việt Nam và hình thành các đầu bài lớn của đất nước. Mạnh dạn đổi mới cách xác định và triển khai các nhiệm vụ khoa học và công nghệ phục vụ các sản phẩm quốc gia, sản phẩm trọng điểm. Đồng thời, tiếp tục xây dựng cơ chế, phương thức quản lý các chương trình, đề tài nghiên cứu khoa học phù hợp với thực tiễn của Việt Nam và thông lệ quốc tế. Chúng ta cũng cần tập trung cắt giảm, đơn giản hóa các thủ tục hành chính; chấp nhận rủi ro trong nghiên cứu khoa học; tạo các điều kiện thuận lợi nhất cho các nhà khoa học thực hiện các nhiệm vụ khoa học và công nghệ.

Trong không khí vui tươi của những ngày đầu Xuân, tôi tin tưởng rằng, với trí tuệ của các nhà khoa học Việt Nam ở trong và ngoài nước, sự ủng hộ mạnh mẽ của các cấp Lãnh đạo, sự hợp tác, hỗ trợ của mọi lực lượng trong xã hội, ngành khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo Việt Nam sẽ thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ đề ra, thực sự trở thành đột phá chiến lược và là động lực chính cho phát triển kinh tế - xã hội của đất nước.

Nhân dịp bước sang Năm mới 2022 và đón Xuân Nhâm Dần, thay mặt Ban cán sự Đảng, Lãnh đạo Bộ Khoa học và Công nghệ, tôi xin chúc Ban biên tập, độc giả và cộng tác viên của Tạp chí Khoa học và Công nghệ Việt Nam một năm mới tràn đầy sức khỏe, hạnh phúc và thành công!

Thân ái,

Huỳnh Thành Đạt

BỘ TRƯỞNG BỘ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ

